



**ประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร**

**เรื่อง** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โดยแยกตามวิชาเอกและเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังนี้

**1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ**

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	รายละเอียดการสอบ
001	นางสาวชฎาภรณ์ โยวบุตร	<b>1. สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ( 30 คะแนน )</b> ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ <b>2. สอบภาคปฏิบัติ ( 40 คะแนน )</b> เป็นการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร(ผู้เข้าสอบเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยให้ผู้เข้าสอบเขียนแผนการสอนและจัดเตรียมสื่อการสอนมาเองในวันสอบ) <b>3. สอบสัมภาษณ์ ( 30 คะแนน )</b> เป็นการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยการประเมินจาก 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงาน 3. ผลสอบ TOEIC 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา 6. เจตคติและอุดมการณ์ 7. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
002	นางสาวยุพิน ภาคภูมิ	
003	นางสาวพัชรียา โพธิสาร	
004	นายจักรินทร์ สุพล	
005	นางสาวเสาวลักษณ์ คนกล้า	
006	นางสาวน้ำทิพย์ วโรตมดำรง	
007	นางสาววิไลลักษณ์ สุคำภา	
008	นางสาวอภิศรา สलगสิงห์	

2. สาขาวิชาดนตรี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	รายละเอียดการสอบ
001	นายสยาม ศรีเวียง	<p><b>1. สอบข้อเขียนวิชาดนตรี ( 30 คะแนน )</b> ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ</p> <p><b>2. สอบภาคปฏิบัติ ( 40 คะแนน )</b></p> <p>2.1 เป็นการสาธิตการสอนวิชาดนตรี(ผู้เข้าสอบต้องเขียนแผนการสอนดนตรีและเตรียมสื่อการสอนมาเอง)</p> <p>2.2 เป็นการสาธิตการเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด(ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาเอง โดยเลือกเพลงที่ถนัด 1 เพลงและเล่นเพลงบังคับที่กรรมการกำหนดให้ 1 เพลง เล่นโดยใช้เครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียว)</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโรงเรียนมี Piano ไฟฟ้าเตรียมไว้ให้(หากผู้เข้าสอบต้องการใช้)</li> <li>- หากมีการร้องเพลงประกอบ เพลงที่ใช้ร้องไม่มีผลต่อการให้คะแนน)</li> </ul> <p><b>3. สอบสัมภาษณ์ ( 30 คะแนน )</b> เป็นการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร โดยการประเมินจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา</li> <li>2. ประสบการณ์การทำงาน</li> <li>3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ</li> <li>4. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา</li> <li>5. เจตคติและอุดมการณ์</li> </ol>
002	นายนฤเทพ อุทร์รังษี	

### 3. สาขาวิชาศิลปะ

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	รายละเอียดการสอบ
001	นางสาวศิริพร อุค์คำ	<b>1. สอบข้อเขียนวิชาศิลปะ ( 30 คะแนน )</b> ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ <b>2. สอบภาคปฏิบัติ ( 40 คะแนน )</b> เป็นการสาธิตการสอนวิชาศิลปะและสาธิตการเขียนภาพที่ตนเองถนัดโดยนำอุปกรณ์ไปเอง <b>3. สอบสัมภาษณ์ ( 30 คะแนน )</b> เป็นการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจเอกสาร โดยการประเมินจาก 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2. ประสบการณ์การทำงาน 3. ผลงานด้านศิลปะ 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 5. บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา 6. เจตคติและอุดมการณ์
002	นายพิชิต เต๋นพล	
003	นางสาวสุพิชญา สุวรรณศรี	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบไปรายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00 น. – 08:30 น. ที่ ห้องประชุมตอกนกยูง โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบด้วย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558



( นายสายันต์ บุญลี )

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร